

Tối 28-6, lần đầu tiên các nhạc sỹ, chiến sỹ Đoàn nghi lễ CAND thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã diễu hành, biểu diễn phục vụ nhân dân TP Bắc Ninh tại không gian các tuyến phố đi bộ và sân khấu chương trình “Sắc màu văn hóa cuối tuần - Bắc Ninh - Thành phố tôi yêu”. Đây là món quà tinh thần Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi đến nhân dân TP Bắc Ninh để chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTO.

Đúng 19h30, những tiếng kèn đầy hào hùng và sâu lắng của hơn 100 nhạc sỹ, chiến sỹ CAND đã vang lên tại tuyến phố đi bộ đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Gia Thiều và Ngô Gia Tự. Hình ảnh quê hương, đất nước, anh bộ đội Cụ Hồ và hình tượng người

Đoàn nghi lễ CAND biểu diễn phục vụ nhân dân thành phố Bắc Ninh



Màn diễn hoành tráng trên đường phố quê hương Quan họ.

chiến sỹ CAND đã được truyền tải sinh động bằng ngôn ngữ âm nhạc qua các tác phẩm như: “Hành khúc thắng lợi”, “Hành khúc CAND”; “Bác cùng chúng cháu hành quân”; “Nói vòng tay lớn”,...

Chương trình đặc biệt này đã có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức, thể hiện sự gắn gũi giữa nhân dân và những chiến sỹ CAND.

Không chỉ mang đến cho người dân TP Bắc Ninh những

tiết mục diễu hành đường phố ấn tượng với đội hình được sắp xếp linh hoạt, mà nhạc sỹ, chiến sỹ Đoàn nghi lễ CAND để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc trong lòng hàng nghìn du khách và nhân dân bằng các tiết mục tại sân khấu chương trình “Sắc màu văn hóa cuối tuần- Bắc Ninh- Thành phố tôi yêu” như: “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Biết ơn Cụ Hồ”; “Đường chúng ta đi”, “Bài ca non sông”.

Món quà tinh thần Đại tướng Tô Lâm dành tặng chính quyền và nhân dân TP Bắc Ninh có ý nghĩa sâu sắc, tạo cơ hội để người dân thụ hưởng trực tiếp âm nhạc chính thống, chuyên nghiệp được thể hiện từ chính nghệ sỹ - chiến sỹ CAND; đồng thời tạo ra một thiết chế văn hóa tạo sự gắn gũi giữa lực lượng Công an với nhân dân.